



# XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN SỚM TRỞ THÀNH TỈNH CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI, TRUNG TÂM KẾT NỐI PHÁT TRIỂN VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

TRẦN QUỐC TỎ\*

*Xây dựng Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại là một trong những nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, tới năm 2020, sẽ xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, là trung tâm của vùng trung du và miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ giáo dục - đào tạo.*

## Tiềm năng và lợi thế

Thái Nguyên là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi Bắc Bộ, nằm liền kề phía Bắc với Thủ đô Hà Nội, là một tỉnh nằm trong vùng quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh có diện tích tự nhiên trên 3.500km<sup>2</sup>, dân số trên 1,2 triệu người, có 46 dân tộc sinh sống. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vốn có truyền thống văn hóa lâu đời, được kết tinh trong mối quan hệ cộng đồng bền chặt, trong các hoạt động lễ hội, trong phong cách giao tiếp ứng xử và lối sống dân dã, thuần hậu, mến khách.

Với vị trí địa lý thuận lợi, Thái Nguyên là đầu mối giao thông quan trọng, kết nối với các tỉnh vùng núi phía Bắc, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các tỉnh trong vùng quy hoạch Thủ đô; cách Sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 50km, trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 80km, Cảng Hải Phòng, Quảng Ninh

khoảng 180km, biên giới Trung Quốc khoảng 200km. Hệ thống hạ tầng giao thông được kết nối đồng bộ, hiện đại, với ba loại hình vận tải gồm: đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Toàn tỉnh có gần 5.000km đường bộ, với trên 200km quốc lộ và đường cao tốc; trên 1.300km đường tỉnh, đường huyện, trên 3.000km đường cấp xã. Tỉnh có các tuyến giao thông đối ngoại, như đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Thái Nguyên - Chợ Mới, đường Hồ Chí Minh, các tuyến quốc lộ 3, quốc lộ 37, quốc lộ 17, quốc lộ 1B, quốc lộ 3C; hệ thống đường sắt có tuyến Thái Nguyên - Hà Nội dài 75km, Kép - Lưu Xá dài 57km; hệ thống đường thủy trên sông Cầu, sông Công kết nối với Cảng Đa Phúc, có thể tiếp nhận tàu trọng tải hàng 1.000 tấn...

\* PGS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên

*Về tài nguyên*, tỉnh có nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng với trên 200 điểm mỏ, gồm nhiều loại khoáng sản, như vonfram, than, sắt, titan, thiếc, chì, kẽm, vàng, thủy ngân... Đặc biệt, một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn, như vonfram đa kim trữ lượng khoảng 110 triệu tấn, lớn thứ hai thế giới; than trữ lượng khoảng 90 triệu tấn, lớn thứ hai của cả nước... cùng nhiều loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Đây là điều kiện tốt để tỉnh Thái Nguyên phát triển các ngành công nghiệp luyện kim và khai khoáng, để phục vụ nhu cầu không chỉ trong tỉnh mà còn cho cả vùng, cả nước và xuất khẩu.

*Về giáo dục, đào tạo và y tế*: Thái Nguyên là trung tâm giáo dục và đào tạo lớn thứ 3 của cả nước với 9 trường đại học, 52 trường cao đẳng, trung học và dạy nghề. Hằng năm tỉnh đào tạo, bồi dưỡng gần 20.000 sinh viên có trình độ cao đẳng, đại học; trên 2.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh, cung cấp nguồn nhân lực quan trọng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, của khu vực và của đất nước. Thái Nguyên được xác định là trung tâm y tế vùng Đông Bắc, trên địa bàn tỉnh có trên 520 cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Quân đội 91, 5 bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh, 7 bệnh viện đa khoa cấp huyện, 100% các xã có trạm y tế, 100% các xóm, bản, tổ dân phố có nhân viên y tế thôn, bản hoạt động hiệu quả.

*Về lĩnh vực công nghiệp*: Ngành công nghiệp của tỉnh sớm được hình thành từ những năm 60 của thế kỷ trước, với sự ra đời của Khu liên hợp Gang thép Thái Nguyên - “*cái nôi*” của ngành luyện kim Việt Nam và đến thập niên 70 hình thành Cụm công nghiệp cơ khí Gò Đầm (thành phố Sông Công), đưa Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm

công nghiệp lớn của cả nước. Trong thời kỳ đổi mới, Thái Nguyên tiếp tục phát huy nhiều lợi thế và tập trung phát triển công nghiệp, đến nay toàn tỉnh đã có 6 khu công nghiệp, 35 cụm công nghiệp, có nhiều chuyên ngành công nghiệp lớn, như công nghệ thông tin, điện tử và vi mạch bán dẫn; công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản; vật liệu xây dựng (xi măng, thép), may mặc...

*Về lĩnh vực nông nghiệp*: Tỉnh Thái Nguyên có điều kiện về đất đai, khí hậu rất thuận lợi cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Diện tích đất nông nghiệp chiếm trên 85% tổng diện tích đất tự nhiên, có nhiều vùng sản xuất tập trung với một số cây trồng có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, cây chè là cây trồng thế mạnh của tỉnh với diện tích lớn nhất cả nước (23.000ha, sản lượng búp tươi trên 230 nghìn tấn/năm); có trên 200 làng nghề chè nổi tiếng thuộc 9 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

*Về lĩnh vực du lịch*: Tỉnh có tiềm năng lớn về du lịch lịch sử, văn hóa, tâm linh và du lịch sinh thái. Toàn tỉnh hiện có gần 800 điểm di tích, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 46 di tích quốc gia, 199 di tích cấp tỉnh. Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt (ATK) Định Hóa được Chính phủ xác định là “*Quần thể di tích quan trọng bậc nhất của dân tộc Việt Nam thế kỷ XX*”, với 128 điểm di tích lịch sử; Khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội 915, địa điểm 60 thanh niên xung phong hy sinh tại khu vực ga Lưu Xá; Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc... Ngoài ra, tỉnh có Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam - một trong 7 bảo tàng quốc gia của nước ta, là một trung tâm văn hóa lớn để phát huy vốn di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam trên phạm vi toàn quốc.

## Những thành tựu quan trọng đã đạt được

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là sau hơn 20 năm tái lập tỉnh (ngày 1-1-1997), tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Năm 1997, Thái Nguyên còn là một tỉnh nghèo, chậm phát triển, thu nhập bình quân đầu người 2,5 triệu đồng, thu ngân sách 204,7 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp 2.127 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu 22,5 triệu USD. Đến nay, Thái Nguyên đã vươn lên trở thành tỉnh phát triển trong khu vực trung du miền núi Bắc Bộ và của cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại và dịch vụ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã có bước phát triển vượt bậc; diện mạo từ thành thị đến nông thôn có nhiều đổi thay. Sau 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, kinh tế - xã hội của tỉnh đã có bước phát triển ấn tượng, nổi bật là:

Trong 15 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, bao gồm có 19 chỉ tiêu thành phần, kết thúc năm 2018, 19/19 chỉ tiêu đều đạt tiến độ theo thời gian, trong đó có 12/19 chỉ tiêu đạt vượt mang tính bứt phá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm (2016 - 2018) đạt 13,15%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại và dịch vụ. Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2018 đạt 77,7 triệu đồng. Công nghiệp có bước phát triển vượt bậc, giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 3 năm tăng 21,1%; riêng năm 2018 đạt trên 670 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2017 (đứng thứ 4/63 tỉnh, thành trong cả nước). Giá trị xuất khẩu bình quân 3 năm tăng 16,3%; riêng năm 2018 xuất khẩu đạt trên 25,06 tỷ USD, tăng 10,2% so với năm 2017 (đứng thứ

4/63 tỉnh, thành trong cả nước). Tổng nguồn lực đầu tư tiếp tục tăng trưởng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2018 đạt 163 nghìn tỷ đồng, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (chỉ tiêu Nghị quyết trong cả nhiệm kỳ là 128 nghìn tỷ đồng). Thu ngân sách: năm 2015 đạt 7.300 tỷ đồng, năm 2016 đạt 9.600 tỷ đồng, năm 2017 đạt 12.643 tỷ đồng, năm 2018 đạt 15.003 tỷ đồng (vượt trên 7.700 tỷ đồng so với năm 2015, tăng 14,4% so với dự toán). Chỉ số hiệu quả quản trị - hành chính công cấp tỉnh năm 2017 đứng thứ 17/63 tỉnh, thành; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; về chỉ số hài lòng của người dân, năm 2017 Thái Nguyên là một trong ba tỉnh dẫn đầu cả nước (tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Ninh Bình). Môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch, thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn; tháng 7-2018, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, với tinh thần đổi mới về tư duy, phương pháp, cách làm và mô hình tổ chức; kết quả có 43 nhà đầu tư, 63 dự án, với số vốn đăng ký đạt trên 113.000 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục, đào tạo có bước phát triển cả về mạng lưới, quy mô, loại hình và nâng cao chất lượng; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được nâng lên. Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, tính đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 87 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 87% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra). Các chính sách phúc lợi xã hội và an sinh xã hội được tăng cường; đã hỗ trợ 34/34 hộ nghèo có thành viên là đảng viên từ 50 tuổi đảng trở lên, sửa chữa và xây mới về nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hoàn thành kế hoạch xóa

33/33 phòng học tạm, xóa 35/35 xóm, bản chưa có điện lưới quốc gia.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm, coi trọng; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; các hoạt động đối ngoại được triển khai có hiệu quả. Tháng 11-2018, tỉnh đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh bảo đảm an toàn tuyệt đối, đáp ứng yêu cầu đề ra, được Quân khu 1 đánh giá đạt xuất sắc...

### **Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để xây dựng Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại**

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trung tâm kết nối phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc, trong thời gian tới, Thái Nguyên cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

*Một là*, xác định và đặt ra các tiêu chí cụ thể để hướng dẫn, đánh giá, thẩm định và thực hiện, từ đó để làm cơ sở định hướng chiến lược, hoạch định chủ trương, đường lối, quy hoạch và kế hoạch phát triển.

*Hai là*, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ tỉnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; coi trọng việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng Đảng, trong đó tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số

05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tiếp tục thực hiện, đẩy nhanh việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

*Ba là*, tập trung xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình để thực hiện vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, làm cơ sở hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra; huy động tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, nhất là các ngành, lĩnh vực trọng tâm; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện chất lượng, hiệu quả và sáng tạo, nâng cao năng xuất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh; quyết liệt đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động để tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới.

*Bốn là*, tập trung nguồn lực đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm cấp bách; các dự án đầu tư theo hình

thức đối tác công tư, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là các dự án, đề án như Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc; xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu; đường Bắc Sơn kéo dài; đường vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội; các dự án nhà ở xã hội; tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trong đó tập trung đẩy mạnh việc giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Công 2... Tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển, sản xuất các ngành, lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, có lợi thế, có sự lan tỏa và kết nối, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng, trong toàn quốc. Đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực khác, như lĩnh vực điện, điện tử, vật liệu xây dựng, khoáng sản, may mặc...

*Năm là*, thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó có giải pháp, cơ chế huy động nguồn vốn ngoài ngân sách để phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Ưu tiên phát triển doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ; các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, thu hút nhiều lao động, gắn kết công nghiệp địa phương với công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các công trình, dự án vi phạm đã có quyết định thu hồi. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các khoản chi ngân sách nhà nước, ưu tiên chi cho đầu tư phát triển.

*Sáu là*, tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh hoạt

động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ khởi nghiệp, có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch hành chính, góp phần tạo điều kiện kích thích tăng trưởng kinh tế, tăng thu cho ngân sách nhà nước. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đề cao trách nhiệm cá nhân cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong thực thi trách nhiệm được giao.

*Bảy là*, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, đồng thời huy động tốt các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng giáo dục và đào tạo, phát huy tối đa lợi thế là trung tâm đào tạo lớn thứ ba toàn quốc, tập trung phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh, cho khu vực, cho đất nước và cho từng ngành, từng lĩnh vực. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác xã hội hóa y tế; nâng cao chất lượng phục vụ và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh và trong khu vực. Quan tâm công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, các hộ nghèo, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

*Tám là*, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nhất là các di tích lịch sử, di sản văn hóa, trong đó chú trọng đầu tư, tôn tạo, phát huy giá trị những danh thắng nổi tiếng của tỉnh, các di sản văn hóa, di tích lịch sử đã được xếp hạng gắn liền với phát triển du lịch, dịch vụ. Quản lý, sử dụng và phát huy tốt giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho

nhân dân hiểu về khu du lịch của tỉnh, của khu vực và cả nước, kết nối với các điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, như quần thể các di tích ATK, Khu du lịch quốc gia vùng hồ Núi Cốc, Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam... Tăng cường sự liên kết, phối hợp phát triển du lịch trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, từng bước hình thành các tuyến, sản phẩm du lịch có chất lượng và đặc thù.

*Chín là*, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt trong việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mới phát sinh trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; quản lý khu dân cư, khu đô thị; cấp phép và quản lý đầu tư các dự án trong và ngoài ngân sách; tiếp tục tiến hành kiểm tra các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; kiên quyết thu hồi các dự án không có khả năng thực hiện. Tập trung đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; tinh giản bộ máy tổ chức và biên chế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

*Mười là*, đổi mới một cách căn bản và toàn diện hơn nữa về cải cách hành chính, cơ chế chính sách, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để khuyến khích thu hút đầu tư, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững, trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, hành động vì doanh nghiệp, thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh. Tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Công khai

minh bạch thông tin về cơ chế, chính sách, các quy hoạch của tỉnh đến doanh nghiệp. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm, đơn giản hóa, cắt giảm hơn nữa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa”. Cấp ủy, chính quyền chủ động phát huy vai trò định hướng cho các doanh nghiệp tham gia vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; có cơ chế khuyến khích đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp.

Thái Nguyên là địa bàn chiến lược về quốc phòng, có địa thế “*tiền khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ*”, do vậy đối với công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh luôn được quan tâm, coi trọng. Chú trọng, củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân khép kín, xây dựng khu vực phòng thủ tinh, huyện vững chắc. Tăng cường công tác và thực hiện đồng bộ các biện pháp về phòng, chống tội phạm; chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản tử xấu, tạo sự bình yên chung trong nhân dân, bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh, thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển.

Nổi tiếp truyền thống quê hương cách mạng, phát huy những kết quả đạt được, cùng các tiềm năng lợi thế sẵn có, sự đoàn kết, ổn định an ninh chính trị, đó là điều kiện tiên quyết đưa tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chủ động hội nhập, tích cực huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trung tâm kết nối phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc và sớm “*trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta*” như lời căn dặn của Bác Hồ khi sinh thời Người về thăm tỉnh Thái Nguyên. □